

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.63 อ่อนค่ารอบกว่า 5 เดือน บอนด์ยีลด์หนุนดอลลาร์แข็งค่า จับตา Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 เม.ย. 2567)--นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 36.63 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.41 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบประมาณ 5-6 เดือน (ตั้งแต่ 10 ต.ค. 66) เนื่องจากเมื่อคืนนี้ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขึ้นมา ซึ่งทำให้ดอลลาร์แข็งค่าเทียบทุกสกุลเงิน

ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ รอดูทิศทางของการเคลื่อนไหวของเงินทุนต่างประเทศ (Flow)

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.50 - 36.70 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ 151.73 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.36 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ 1.0732 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0786 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 36.354 บาท/ดอลลาร์

- "เศรษฐกิจ" นิ่งหัวโตะประชุมบอร์ดการเงินการคลังของรัฐ รื้อกรอบการคลังระยะปานกลางปี 67-71 ให้ขยายการขาดดุลงบประมาณปี 68 เพิ่มอีกกว่า 150,000 ล้านบาท ชงเข้า ครม.วันนี้ หาช่องทางระดมเงินทำดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนเรียกประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจสัปดาห์นี้

- นายกช "เศรษฐกิจ" โซวีวีชน "ท่องเที่ยวไทย 2568" (Thailand Tourism 2025) วันนี้ เตรียมประกาศเป็น "วาระแห่งชาติ" หนุนภาครัฐผลักดันกำลังเอกชน ลุย 4 มาตรการยกระดับ จุดพลังศักยภาพสู่ที่ 1 การท่องเที่ยว ทั้งมิติประเทศไทยจะไม่หลับใหล บันทุกจังหวัดหลัก-รองสู่เมืองท่องเที่ยว "ททท." วางเป้า ปี 2568 ดึงทัวริสต์ต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 39 ล้านคน สร้างรายได้ต่างประเทศ 2.23 ล้านล้านบาท ด้าน "มหาสงกรานต์ 21 วัน" บัมยอดคนเที่ยวในประเทศ 15 ล้านคน-ครั้ง เงินสะพัดกว่า 5.25 หมื่นล้านบาท

- ททท.คาดมหาสงกรานต์เฟสดีวัลยาว 21 วัน ดันเงินสะพัด 52,500 ล้านบาท อีสานครองอันดับ 1 เดินทางมากที่สุด 3.73 ล้านคน/ครั้ง ภาคตะวันออกทำรายได้มากที่สุด 10,600 ล้านบาท

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซวเฮง เปิดเผยว่า ราคาทองตลาดโลกและราคาทองในประเทศเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมามีปรับขึ้นแรง ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (All-time high) โดยราคาทองคำในตลาด spot ดีดตัวขึ้นแรงสู่ระดับสูงสุดรอบใหม่ที่ 2,265 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองแท่งขายออกของสมาคมค้าทองคำปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 39,000 บาทต่อ 1 บาททองคำ ในวันแรกของเดือน เม.ย. จ่อใกล้แตะระดับ 40,000 บาท

- ราคาทองฟิวเจอร์พุ่งขึ้นทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ปลอดภัย

-นักกลยุทธ์ตลาดของสภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า ขณะนี้ ราคาทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์, ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศ และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (1 เม.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

-สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.3 ในเดือนมี.ค. จากระดับ 47.8 ในเดือนก.พ. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 48.1

-นักลงทุนจับตาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมี.ค.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้

-ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.พ., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.พ., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP, ดัชนีภาคบริการเดือนมี.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดุลการค้าเดือนก.พ.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้